

8. ข้อมูลสำคัญอื่น**8.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)**

โดยทั่วไป หากเกษตรกรฯ มีความจำเป็น บริษัทฯ จะให้เงินสดล่วงหน้าแก่เกษตรกรฯ เพื่อเป็นเงินลงทุนเริ่มต้นหรือเพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินงานประจำวัน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรฯ ในการขอรับเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์เพื่อให้เกษตรกรฯ นำเงินกู้ยืมมาชำระคืนเงินสดล่วงหน้าดังกล่าวแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง เพื่อให้ธนาคารสนับสนุนเงินกู้ยืมแก่เกษตรกรฯ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับแรกได้สิ้นสุดระยะเวลาแล้ว แต่ยังคงมียอดเงินกู้ที่เกษตรกรฯ ได้รับอนุมัติภายใต้บันทึกข้อตกลงอยู่ในปัจจุบัน ต่อมา บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป TFCF และ TFSF ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับที่ 2 กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ลงวันที่ 6 มกราคม 2557 และบันทึกเพิ่มเติมต่อท้าย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 (“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยฯ”)

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารฯ ตกลงที่จะให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่เกษตรกรฯ เพื่อเป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์ และเพื่อให้เกษตรกรฯ ชำระหนี้เดิมที่มีอยู่กับการเงินอื่น เกษตรกรฯ ที่ประสงค์จะขอเงินจะต้องยื่นขอรับเงินกู้ในระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ข้อตกลงที่สำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยฯ มีดังต่อไปนี้

(ก) วงเงินสนับสนุน

วงเงินกู้ยืมเงินภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยฯ มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม วงเงินดังกล่าวอาจเพิ่มหรือลดได้ตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร

(ข) ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยฯ มีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ จะพิจารณาในเบื้องต้นถึงวัตถุประสงค์ในการกู้เงิน วงเงินที่ขอกู้ ตลอดจนคุณสมบัติของเกษตรกรฯ แต่ละรายที่ขอรับเงินกู้จากธนาคารฯ
- (2) บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกษตรกรฯ จัดทำคำขอกู้เงิน รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารฯ กำหนด
- (3) การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมแต่ละรายการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว
- (4) สัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเกษตรกรฯ แต่ละฉบับจะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาของสัญญาที่กู้ยืมเงินระหว่างเกษตรกรฯ กับธนาคารฯ
- (5) บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกษตรกรฯ เปิดบัญชีกับธนาคารฯ จำนวน 2 บัญชี ได้แก่ (1) บัญชีที่ 1 สำหรับรับโอนเงินค่าตอบแทนที่เกษตรกรฯ จะได้รับตามสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญา ทั้งนี้ ธนาคารฯ จะสามารถทำรายการเบิกถอนจากบัญชีที่ 1 ได้แต่ผู้เดียว โดยธนาคารฯ จะทำการหักเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่ต้องชำระให้แก่ธนาคารฯ และ (2) บัญชีที่ 2 สำหรับรับโอนเงินส่วนที่เหลือหลังจากธนาคารฯ ได้หักชำระหนี้จากบัญชีที่ 1 และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นครบถ้วนแล้ว

- (6) ในกรณีที่เงินค่าตอบแทนที่เกษตรกรฯ ได้รับจากสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญาไม่เพียงพอชำระหนี้ให้แก่ธนาคารฯ ตามสัญญากู้เงินไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ ตกลงที่จะให้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมแก่เกษตรกรฯ รายนั้น เพื่อให้นำไปชำระหนี้ที่ต้องชำระให้ธนาคารและ/หรือนำเงินเข้าฝากในบัญชีที่ 1
- (7) ในกรณีที่เกษตรกรฯ รายใดไม่สามารถชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินคืนให้แก่ธนาคารฯ บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือกับธนาคารฯ ในการติดตามหนี้ค้างชำระจากเกษตรกรฯ
- (8) หากมีการแก้ไขข้อสัญญาการเกษตรระบบพันธะสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเกษตรกรฯ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถของเกษตรกรฯ ในการชำระหนี้คืนให้แก่ธนาคารฯ ตามสัญญากู้เงิน บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วันก่อนการแก้ไขข้อสัญญาดังกล่าว
- (9) ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญา หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญา ธนาคารฯ มีสิทธิ (ก) ปรับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงินเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด (ข) แก้ไขเงื่อนไขการชำระหนี้ตามที่เห็นสมควร (ค) ให้ถือว่าหนี้เงินกู้ยืมถึงกำหนดชำระทันที และ/หรือ (ง) ให้เกษตรกรฯ จัดหาหลักประกันเพิ่มเติมให้กับธนาคารฯ
- (10) ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ชำระหนี้ใดๆ ที่จะต้องชำระให้แก่ธนาคารฯ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือตามสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ธนาคารฯ มีสิทธิที่จะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป TFCF และ TFSS มีอยู่กับธนาคารฯ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- (11) หนี้ใดๆ ที่เกษตรกรฯ มีอยู่กับ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป TFCF และ TFSS จะถือว่าเป็นหนี้เงินกู้โดยสิทธิ และบริษัทฯ มีสิทธิได้รับชำระหนี้ดังกล่าวหลังจากที่ธนาคารฯ ได้รับชำระหนี้จากเกษตรกรฯ ครบถ้วนแล้ว
- (ค) เงื่อนไขการสิ้นสุดของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยฯ
- ธนาคารฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกการสนับสนุนทางการเงินตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยฯ และ/หรือเรียกให้บริษัทฯ และ/หรือเกษตรกรฯ ชำระหนี้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยฯ คืนทันที โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
- (1) บริษัทฯ ผิดนัดไม่ชำระเงินให้แก่เกษตรกรฯ และ/หรือแก่ธนาคารฯ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
- (2) บริษัทฯ กระทำการผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยฯ

- (3) เมื่อปรากฏว่าคำรับรองหรือคำยืนยันที่ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป TFCF และ TFSF ให้ไว้แก่ธนาคารฯ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยฯ เป็นข้อความเท็จหรือไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย
- (4) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญากับเกษตรกรฯ รายใดก่อนกำหนดของสัญญาดังกล่าว หรือการยกเลิกสัญญาอื่นที่ได้ทำขึ้นตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือได้ทำขึ้นตามสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนกำหนด
- (5) ในกรณีที่หนี้อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยฯ ซึ่งบริษัทฯ มีต่อธนาคารฯ หรือบุคคลใดๆ ไม่ได้ชำระเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ หรือเป็นอันต้องชำระก่อนหนี้ที่กำหนด
- (6) บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป TFCF และ TFSF ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอันอาจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ฟิ้นฟูกิจการ หรือประณอมหนี้
- (7) บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป TFCF และ TFSF ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี หรือเกิดเหตุการณ์ที่ธนาคารฯ เห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ
- (8) เกษตรกรฯ รายใดรายหนึ่งผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคารฯ เมื่อธนาคารฯ ใช้สิทธิยกเลิกการสนับสนุนทางการเงินหรือในการเรียกให้ชำระหนี้คืนโดยทันที บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป TFCF และ TFSF จะต้องชำระจำนวนเงินที่ค้างชำระอยู่กับธนาคารฯ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยฯ และ/หรือตามสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดอกเบี้ยของเงินค้างชำระ ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับกรณีผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยฯ

8.2 สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเกษตรกรฯ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีสัญญาเพื่อเลี้ยงไก่และสุกรกับเกษตรกรฯ (“สัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญา”) จำนวนมากกว่า [790] รายและเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับเกษตรกรฯ เป็นจำนวนมาก สัญญาแต่ละฉบับจึงอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างไรก็ตาม สัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญาของบริษัทฯ แต่ละฉบับมีข้อกำหนดและหลักการที่สำคัญในลักษณะเดียวกันข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญา มีดังต่อไปนี้

(ก) การเข้าทำสัญญาโดยบริษัทฯย่อย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ เลี้ยงสุกรขุน และไก่พันธุ์เนื้อทั้งหมดผ่านระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา และบริษัทฯ เลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ และไก่พันธุ์ไข่ส่วนหนึ่งในประเทศไทยโดยผ่านระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา อีกด้วย ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจสุกร TFSF ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าทำสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญาและสำหรับธุรกิจไก่ TFLF และ TFCF ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าทำสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญา

(ข) การจัดส่งไก่และสุกร

เกษตรกรฯ ตกลงรับไก่พันธุ์ไข่และไก่พันธุ์เนื้อจากบริษัทฯ ในขณะที่ยังเป็นลูกไก่ และบริษัทฯ จะจัดเตรียมอาหารไก่และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้แก่เกษตรกรฯ

สำหรับสุกรขุนและสุกรพ่อแม่พันธุ์ เกษตรกรฯ ตกลงรับลูกสุกรหลังจากที่สุกรหย่านมแล้ว ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นช่วงที่ลูกสุกรมีอายุ 24 วัน และบริษัทฯ จะจัดเตรียมอาหารสุกรและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อส่งมอบให้แก่เกษตรกรฯ

โดยทั่วไป บริษัทฯ จะเก็บเงินมัดจำจากเกษตรกรฯ จำนวน 10 ถึง 16 บาท ต่อลูกไก่ 1 ตัว โดยจะเก็บก่อนที่จะส่งมอบลูกไก่ให้แก่เกษตรกรฯ จำนวน 2 บาท และ จะทยอยเก็บเงินมัดจำในแต่ละรุ่นจำนวน 1 บาทต่อลูกไก่ 1 ตัว จนครบ 16 บาท และจำนวน 600 บาท สำหรับสุกรขุน 1 ตัว และจะทยอยเก็บเงินมัดจำในแต่ละรุ่นจำนวน 50 บาทต่อลูกสุกร 1 ตัว จนครบ 600 บาท โดยการหักออกจากค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระให้แก่เกษตรกรฯ ตามที่ตกลงกันในสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญา ซึ่งจะคำนวณเงินมัดจำตามจำนวนสุกรหรือไก่ที่เลี้ยง สำหรับเกษตรกรฯ ที่เลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินมัดจำจากเกษตรกรฯ ตามขนาดของฟาร์มที่ใช้เลี้ยงสุกร ตั้งแต่ 350,000 ถึง 3,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะทยอยเก็บเงินมัดจำโดยการหักออกจากค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระให้แก่เกษตรกรฯ ตามที่ตกลงกันในสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญาตามจำนวนสุกรที่รับเลี้ยง

(ค) เงื่อนไขในการรับซื้อคืนไก่และสุกร

สัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญาของบริษัทฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการรับซื้อคืนไก่หรือสุกรซึ่งเกษตรกรฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ไม่เช่นนั้นเกษตรกรฯ จะต้องชำระค่าปรับตามที่ได้กำหนดในข้อสัญญา

ในการรับซื้อคืนไก่พันธุ์เนื้อจากเกษตรกรฯ บริษัทฯ จะทำการรับซื้อคืนเมื่อไก่พันธุ์เนื้อที่มีอายุระหว่าง 37 ถึง 45 วัน และมีน้ำหนัก ณ วันที่รับซื้อ ตามที่กำหนด (ซึ่งแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละสัญญา) ซึ่งจะมีน้ำหนักขาดหรือเกินได้ไม่เกินร้อยละ 10.0 หากปรากฏว่าไก่น้ำหนักขาดหรือเกินจากที่กำหนดเกินกว่าร้อยละ 10.0 เกษตรกรฯ จะต้องชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอื่น โดยหักจากเงินที่บริษัทฯ จะชำระเพื่อตอบแทนในการเลี้ยงไก่ หรือบริษัทฯ อาจพิจารณาไม่รับซื้อไก่นั้นคืน

ในกรณีการซื้อคืนไก่พันธุ์ไข่จากเกษตรกรฯ บริษัทฯ จะทำการรับซื้อคืนเมื่อไก่พันธุ์ไข่มีอายุระหว่าง 17 ถึง 18 สัปดาห์ โดยมีเงื่อนไขตามสัญญาว่าไก่พันธุ์ไข่จะต้องมีน้ำหนักระหว่าง 1.35 ถึง 1.40 กิโลกรัม ณ วันที่รับซื้อ และอาจมีน้ำหนักขาดหรือเกินได้ไม่เกินร้อยละ 1.0 หากปรากฏว่าไก่น้ำหนักขาดหรือเกินจากที่กำหนดเกินกว่าร้อยละ 1.0 เกษตรกรฯ จะต้องชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอื่น โดยหักจากเงินที่บริษัทฯ จะชำระเพื่อตอบแทนในการเลี้ยงไก่ หรือบริษัทฯ อาจพิจารณาไม่รับซื้อไก่นั้นคืน

ในกรณีการซื้อคืนสุกรขุนจากเกษตรกรฯ บริษัทฯ จะทำการรับซื้อคืนเมื่อสุกรขุนมีอายุระหว่าง 135 ถึง 155 วัน โดยตามสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญาที่บริษัทฯ ได้เข้าทำก่อนปี 2555 มีเงื่อนไขตามสัญญาว่าสุกรขุนจะต้องมีน้ำหนักระหว่าง 90 ถึง 115 กิโลกรัม ณ วันที่รับซื้อ และสำหรับสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญาที่บริษัทฯ ได้เข้าทำตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา สุกรต้องมีน้ำหนักระหว่าง 85 ถึง 115 กิโลกรัม ซึ่งทั้งสองกรณีสุกรจะมีน้ำหนักขาดหรือเกินได้ไม่เกินร้อยละ 4.0 หากปรากฏว่ามิฉะนั้น

ขาดหรือเกินจากที่กำหนดเกินกว่าร้อยละ 4.0 เกษตรกรฯ จะต้องชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอื่น โดยหักจากเงินที่บริษัทฯ จะชำระเพื่อตอบแทนในการเลี้ยงสุกร หรือบริษัทฯ อาจพิจารณาไม่รับซื้อสุกรคืนเลยก็ได้

ในกรณีการซื้อคืนสุกรพ่อแม่พันธุ์จากเกษตรกรฯ บริษัทฯ จะทำการรับซื้อคืนเมื่อสุกรพ่อแม่พันธุ์มีน้ำหนักและอายุที่กำหนดในราคาตามที่กำหนดในสัญญา สำหรับกรณีน้ำหนักของสุกรพ่อแม่พันธุ์น้อยกว่าที่กำหนดในสัญญา ข้อสัญญากำหนดอัตราค่าปรับไว้ที่กิโลกรัมละ 35 บาท โดยหักจากเงินที่บริษัทฯ จะชำระให้แก่เกษตรกรฯ เพื่อตอบแทนในการเลี้ยงสุกร หรือบริษัทฯ อาจไม่รับซื้อสุกรคืน

นอกจากนี้ เกษตรกรฯ จะต้องชำระค่าปรับหากไก่หรือสุกรตายระหว่างการเลี้ยง เช่น กรณีที่สุกรพ่อแม่พันธุ์ตายเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 6 หรือเทียบเท่ากับ 21 ตัวต่อปี เกษตรกรฯ จะต้องชำระเงิน 2,000 บาท ต่อสุกรพ่อแม่พันธุ์ที่ตาย 1 ตัว

(ง) เงื่อนไขการชำระเงิน

เกษตรกรฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการเลี้ยงไก่และสุกรของบริษัทฯ ตามที่ได้ตกลงกันในสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญา ทั้งนี้ ไก่และสุกรยังคงถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง เช่นเดียวกับอาหารสัตว์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ที่ยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ จนกว่าเกษตรกรฯ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการเลี้ยงไก่หรือสุกรอย่างครบถ้วนตามสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญา เกษตรกรฯ ไม่อาจขายหรือโอนทรัพย์สินข้างต้นให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ก่อน หากเกษตรกรฯ ฝ่าฝืนข้อห้ามในการโอนและขายทรัพย์สิน เกษตรกรฯ จะต้องชำระค่าปรับ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ อาจหักค่าเสียหายจากเงินมัดจำ

โดยทั่วไป ในกรณีไก่พันธุ์ไข่และสุกรพ่อแม่พันธุ์เกษตรกรฯ จะได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนตัวที่เลี้ยง ในกรณีไก่พันธุ์เนื้อและสุกรขุน เกษตรกรฯ จะได้รับค่าตอบแทนตามน้ำหนักของไก่หรือสุกรโดยคิดหน่วยเป็นกิโลกรัม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่เกษตรกรฯ จะเป็นค่าตอบแทนหลังการหักค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแล้ว

(จ) ระยะเวลาของสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญา

โดยทั่วไปสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญาระหว่างบริษัทฯ และเกษตรกรฯ ผู้รับเลี้ยงไก่ที่เข้าทำก่อนปี 2555 จะมีระยะเวลา 5 ปี และ สัญญาที่เข้าทำนับแต่ปี 2555 เป็นต้นมา มีระยะเวลา 8 ปี หรือไม่มีกำหนดเวลา

โดยทั่วไป สัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญาระหว่างบริษัทฯ และเกษตรกรฯ ผู้รับเลี้ยงสุกรที่เข้าทำก่อนปี 2555 จะมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ สัญญาที่เข้าทำนับแต่ปี 2555 เป็นต้นมาจะมีระยะเวลา 7 ถึง 8 ปีและมีข้อกำหนดให้ถือว่ามีข้อตกลงสัญญาออกไปโดยปริยายหากไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา

เกษตรกรฯ อาจบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดเวลา โดยจะต้องแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 180 วัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกษตรกรฯ กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ โดยตรงหรือได้รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่บริษัทฯ ทำกับสถาบันการเงิน สัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญา

จะไม่สิ้นอายุ และเกษตรกรฯ จะไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้จนกว่าบริษัทฯ หรือสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมเงินดังกล่าวจะได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมเต็มจำนวน

(จ) ข้อกำหนดอื่นๆ

เกษตรกรฯ ไม่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงไก่หรือสุกรของบุคคลภายนอกในฟาร์มแห่งเดียวกับที่ใช้เลี้ยงไก่และสุกรของบริษัทฯ นอกจากนั้น เกษตรกรฯ ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อาหารสัตว์หรืออุปกรณ์เวชภัณฑ์ของบุคคลภายนอกกับไก่และสุกรของบริษัทฯ อีกด้วย

เกษตรกรฯ ยินยอมให้เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ เข้าตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์เป็นประจำ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินสภาพแวดล้อมและการดูแลไก่และสุกรของบริษัทฯ หากบริษัทฯ พบว่าสถานที่เลี้ยงหรือสุขอนามัยของไก่และสุกรไม่อยู่ในสภาพที่ดี บริษัทฯ อาจเรียกให้เกษตรกรฯ ชำระค่าปรับหรือยกเลิกสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญาตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ในกรณีที่เกษตรกรฯ บอกเลิกสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญา หรือในกรณีที่พบว่าเกษตรกรฯ กระทำการใดๆ อันเป็นการผิดข้อตกลงตามสัญญา เกษตรกรฯ จะต้องชำระดอกเบี้ยของจำนวนเงินที่ค้างชำระกับบริษัทฯ (ไม่รวมเงินกู้ยืมของบริษัทฯ) ในอัตราร้อยละ 9.5 ถึงร้อยละ 15 ต่อปี